

มติชน กรอปปี้ Matchon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,200	Section: First Section/หน้าแรก วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566 ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396 Col.Inch: 195.57 Ad Value: 234,684 หัวข้อข่าว: แยมข้าวรายจ่อขึ้นค่าไฟอีก	หน้า: 1 (บน), 6 PRValue (x3): 704,052 ศิลปิน: ชาว-คำ
---	---	--

แยมข้าวรายจ่อขึ้นค่าไฟอีก

กกพ.เผยต้นทุนผลิตขยับ
 พืชก๊าซอ่าวไทย-ค่าบาท
 โยนรบ.ชี้ขาด3ทางเลือก
 อีคอนไทยห่วงหนีบ.พุ่ง
 กกพ.วัดใจรัฐบาลอ้อมหรือไม่ ค่าไฟงวด พ.ค.มีสิทธิ
 ขยับอีก เผยก๊าซอ่าวไทย ค่าบาทยังไม่แน่นอน
 เล็งประกาศ'กรีน ทาร์ฟ'ช่วยเอกชน (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1 จ่อขึ้นค่าไฟ

แยมค่าไฟจ่อปรับขึ้นอีกตามต้นทุน
 เมื่อวันที่ 29 มกราคม นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึงแนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 ว่า จะสรุปอัตราค่าเอฟทีได้ประมาณเดือนมีนาคมนี้ เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนนี้ และเริ่มใช้เดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องจากต้องพิจารณาต้นทุนเชื้อเพลิงและปัจจัยผลกระทบให้รอบด้าน เพื่อให้การพยากรณ์ใกล้เคียงมากที่สุด ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ 1.ปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่จะผลิตได้เท่าไร ก๊าซส่วนนี้จำเป็นที่สุด เพราะราคาเพียง 6-7 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู 2.ปริมาณแอลเอ็นจีสปอตหรือก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร ปัจจุบันราคากว่า 20 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ราคานี้ถือว่าลดลงพอสมควร แต่ต้องติดตามความผันผวนหลังจากรันอีกครั้ง และ 3.อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท เดิมประเมินจากระดับ 37-38 บาทต่อเหรียญ

สหรัฐ แต่ปัจจุบันเงินบาทแข็งค่าเหลือระดับ 32-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เงินบาทระดับนี้ส่งผลคือแนวโน้มหลังจากนี้แน่นอน "แม้แนวโน้มราคาแอลเอ็นจีสปอตและค่าเงินจะส่งผลต่อค่าไฟงวดหน้า แต่ กกพ. ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าแนวโน้มจะลดลงหรือไม่ เพราะปัจจัยที่สำคัญกว่าคือปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยยังไม่กลับมากปกติ แม้แนวโน้มจะเพิ่มขึ้น แต่มีความไม่แน่นอนสูงเช่นกัน ขณะเดียวกันปริมาณการใช้ไฟของไทยในขณะนี้แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ความต้องการเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากจะพิจารณาแนวโน้มค่าไฟได้ใกล้เคียงที่สุดจ่ออยู่ที่เดือนมีนาคมนี้" นายคมกฤชกล่าว

ลุ้นรัฐบาลเคาะต่ออายุอ้อม
 นายคมกฤชกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ราคาเอฟทีงวดปัจจุบัน (มกราคม-เมษายน 2566) เมื่อบวกกับค่าไฟฐาน จะอยู่ที่ 5.2 บาทต่อหน่วย แต่รัฐบาลมีนโยบายครึ่งราคาค่าไฟครัวเรือนไว้ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟกลุ่มอื่น อาทิ เกษชน ขยับไปอยู่ที่ 5.09 บาทต่อหน่วย ก่อนจะลดลงเหลือ 5.33 บาทต่อหน่วย ดังนั้น หากต้นทุนเชื้อเพลิงลดลง โดยเฉพาะ 3 ปัจจัยข้างต้น และรัฐบาลไม่มีนโยบายแยก 2 ราคา และกำหนดค่าไฟฟ้าค่าเดียว คาดว่างวดหน้าคือ พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 จะถูกกว่า 5.2

บาทต่อหน่วย แต่หากต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลงก็สามารถครึ่งไว้ที่ 5.2 บาทต่อหน่วยได้ และหากต้นทุนเพิ่มค่าไฟจะสูงกว่า 5.2 บาทต่อหน่วย "นอกจากนี้ ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลว่าจะมีนโยบายอย่างไร ที่ผ่านการทำ 2 ราคาใช้ชีวิติก๊าซในอ่าวไทยมาให้บริการประชาชนใช้ก่อน และเอกชนจ่ายแพงกว่า แต่วงโคจรนี้คือจะดูใช้แนวทางไหน จะให้เอกชนจ่ายแพงอีกหรือไม่ ปัจจุบันรัฐและเอกชนอยู่ระหว่างจัดตั้ง กอ.พลังงาน เพื่อพิจารณาโครงสร้างพลังงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เวลานี้ค่าไฟอยากให้อึดจากราคา 5.2 บาทต่อหน่วยเป็นหลัก" นายคมกฤชกล่าว

เล็งค่าไฟสีเขียวช่วยเอกชน
 นายคมกฤชกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนให้แข่งขันในตลาดโลก ทั้งมาตรการภาษีคาร์บอนข้ามแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) และเรียกเก็บภาษีการค้ากรงขึ้นอ้อม รัฐบาลจึงเล็งนำกลไกสำคัญ คือ ไฟฟ้าสีเขียว หรือ กรีน ทาร์ฟ (Green Tariff) ออกแบบให้มีการขายไฟฟ้าพร้อมใบรับรอง (Rec) สามารถระบุที่มาของแหล่งผลิตไฟฟ้าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับภาคอุตสาหกรรมต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียว โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าและยุ่งยากกับกระบวนการออกใบรับรอง "กกพ.อยู่ระหว่างเตรียมผลักดันตามขั้นตอนแห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถกำหนด อัตรา Green Tariff ได้อย่างเป็นธรรมกับผู้ผลิตไฟฟ้าสีเขียว และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ" นายคมกฤชกล่าว

เอกชนห่วงนโยบายประชานิยม
 นายณิศ โสริรัมย์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เปิดเผยถึงนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ก่อนช่วงเลือกตั้งทั่วไป เพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ว่า นโยบายของพรรคการเมืองออกมาหลายพรรคเร้าขายประชานิยม มอมเมาประชาชน ไม่สร้างสรรคต่อเศรษฐกิจของไทย เป็นนโยบายออกมาเพื่อ

มติชน กรอปปาย Matchon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,200	Section: First Section/หน้าแรก วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566 ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396 หน้า: 1(บน), 6 Col.Inch: 195.57 Ad Value: 234,684 PRValue (x3): 704,052 ศิลปิน: ชาว-ดำ หัวข้อข่าว: แยมชัวร์รายจ่อยื่นคำฟ้อง

แข่งขันกัน นำเงินในธนาคารออกไปใช้ อันตรายมาก อาทิ การออกนโยบายเกี่ยวกับเงินสวัสดิการของรัฐที่เงินนโยบายจะเพิ่มเงินสวัสดิการเป็น 700 บาทต่อคนต่อเดือน หากทำจริงต้องเสียเงินกว่า 1.5 แสนล้านบาทต่อปี เป็นต้น ค่าถามคือแล้วรัฐบาลจะนำเงินมาจากไหน บางพรรคมีนโยบายปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น 600-700 บาทต่อวัน แล้วนักลงทุนต่างชาติที่ไหนจะสนใจมาลงทุนในไทย หากปรับขึ้นจริงเพราะต้นทุนไทยสู้ประเทศอื่นๆ ไม่ได้ ต่อไปคนก็จะหางานยากขึ้นเพราะไม่มีใครจ้าง เนื่องจากค่าแรงสูง สุดท้ายก็จะส่งผลต่อราคาสินค้า ทำให้ค้าขายได้ยากขึ้นด้วย อีกทั้งยังกังวลในช่วงรอยต่อของเศรษฐกิจระหว่างการเมืองเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ เนื่องจากหลายสำนักพยากรณ์เศรษฐกิจของโลก ประเมินว่าปี 2566 จะเริ่มมีทีเศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาหนักที่สุดในรอบ 10 ปี

จี้กดดันดูแลหนี้ประเทศพุ่ง

นายณิศกรกล่าวว่า ไทยเริ่มเห็นผลกระทบจากภาคการส่งออกแล้ว จากเดิมในช่วงไตรมาส 1-3/2565 ขยายตัว 10% แต่ในช่วงไตรมาส 4/2565 ขยายตัวเพียง 5% ถือว่าน่ากังวล เรื่องนี้กระทบกับตลาดแรงงานโดยตรง เพราะรัฐบาลไม่มีใครเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ แต่หลายพรรคการเมืองมุ่งแต่ไปแก้ไขปัญหาของพรรคเป็นหลักแทน การออกนโยบายในกฎหมายระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่า เมื่อออกนโยบายมาแล้วต้องทำ

"ประเด็นคือพรรคการเมืองนำเงินภาษีที่ประชาชนมาจ่าย หรือนำเงินในธนาคารของประเทศมาใช้ ถามว่าแล้วจะเอาเงินมาจากไหน ต่อไปรัฐบาลก็ต้องกู้ ธนาคารจะกลายเป็นต้นทุนของประเทศสูงขึ้น ไม่ว่าจะกู้เป็นเงินบาท หรืออะไรก็ตามแต่ แต่ในที่สุดแล้วหนี้สาธารณะของเราจะสูงขึ้นเราไม่น่าปล่อยให้มาถึงวันนี้ได้ เพราะเรามีทั้งกฎหมายการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนหน้านี้ก็เห็นออกกฎหมายไม่ให้เกิดเสียงมอมเมาประชาชน แต่ทำไมถึงไม่มีการบังคับใช้ ผมไม่ได้กล่าวถึงพรรคใดพรรคหนึ่ง เพราะว่าตอนนี้ทุกพรรคมีภาระหนี้กันแล้วแต่ก็เอาขึ้นมาใช้ มองว่าไม่ควรจะนำนโยบายเหล่านี้มาใช้กับประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว" นายณิศกรกล่าว

มาหมางหาสงครามทุนวัตถุดิบ

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์

ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA ผู้ผลิตขนมที่มีกำลังเจริญปรดามาว่า เปิดเผยว่า ปัจจุบันต้นทุนการผลิตขนมที่มีกำลังเจริญยังคงผันผวนจากผลกระทบวิกฤตสงครามรัสเซียกับยูเครน ยังยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาน้ำมัน ราคาวัตถุดิบยังปรับตัวสูง โดยเฉพาะแป้งสาลีความนุ่มไม่ได้ราคาขึ้นสูง ลงๆ ส่วนน้ำมันปาล์มราคาปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี 2565 บริษัทจึงได้บริหารจัดการด้านต้นทุนด้วยการสั่งซื้อวัตถุดิบและซื้อราคาข้าวไทยถึงเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและราคาขายได้ อย่างไรก็ตาม จากเงินบาทที่ผันผวนหนักในช่วง 2 เดือนนี้ จากเคยแตะ 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แฉงก์ค่าอยู่ที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ผู้ผลิตปรับตัวค่อนข้างลำบาก แต่ถือว่ายังบริหารจัดการได้ บริษัทยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคาสินค้าในเครือในขณะนี้

"ในปี 2565 ที่ผ่านมาก แม้แต่ผู้ประกอบการของบริษัทโดยรวมมีกำไรลดลง 20% เมื่อเทียบกับปี 2564 แต่ถือเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน บริษัทได้จ่ายโบนัสให้ไม่น้อยกว่าเดิมคือประมาณ 5-6 เดือน จ่ายโบนัสให้แล้ว 1 เดือน เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ปีนี้เดือนกุมภาพันธ์จ่ายโบนัสอีก 5 เดือน" นายพันธ์กล่าว

บีโอไอชี้เวียดนามบูมตามไทย

นายณัฐม์ เทอดสิริศักดิ์ เศรษฐกรคณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยกรณีตัวเลขการลงทุนตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเวียดนามมากกว่าไทย 3 เท่าตัวว่า ถ้ามองภูมิภาคอาเซียน ประเทศที่มีขีดความสามารถดึงดูดการลงทุนมีอยู่ 5 ประเทศหลัก คือ ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่ละประเทศจะมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกันไป อาจเหมาะกับการลงทุนธุรกิจที่ต่างกัน ลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามหรืออินโดนีเซียอยู่ในช่วงกำลังขยายตัว เหนือไทยในอดีต อีกทั้งเวียดนามยังมีแรงงานจำนวนมากและค่าแรงต่ำ ค่าที่ดินถูกกว่า ต้นไม้ได้จากกลุ่มลงทุนสูงในเวียดนาม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตใช้แรงงานเข้มข้นและแข่งขันกันที่ต้นทุนเป็นหลัก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก ค้าส่ง ซ่อมรถจักรยานยนต์ โรงไฟฟ้า (เวียดนามยังใช้ด้านหินกว่า 30%)

"อีกส่วนหนึ่งที่ขยายตัวก็เป็นการไปลงทุนของบริษัทไทย เป็นกลไกปกติของการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อธุรกิจไม่ประเทศใดและแข่งขัน

ถึงจุดหนึ่ง จะต้องไปขยายการลงทุนในต่างประเทศ ขณะที่กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ ไม่ไทยโดยภาวะต้นทุนแล้ว เรากำลังต้องการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าและคุณภาพของการลงทุนให้สูงขึ้น" นายณัฐม์กล่าว

ไทยเบอร์จุดเด่นขัฟฟหลายเซน

นายณัฐม์กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความโดดเด่นในหลายด้านกลุ่มหลายด้าน ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ฐานทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุดในภูมิภาค โดยเฉพาะผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ บุคลากรมีขีดความสามารถ สิทธิประโยชน์แข่งขันได้ นอกจากนี้ ยังมีจุดแข็งใหม่มีความสำคัญต่อการดึงดูดการลงทุนในภาค อาทิ ความสามารถในการจัดหาพลังงานสะอาดให้กับภาคอุตสาหกรรม การเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ มีความมั่นคงปลอดภัยสูง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆ การบริหารจัดการวิกฤตโควิดที่มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

"ล่าสุดบีโอไอได้ออกมาตรการใหม่ๆ เพิ่มแรงดึงดูดการลงทุนไทยมากยิ่งขึ้น อาทิ มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม (Retention and Expansion Program) มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจ (Relocation Program) และมาตรการ LTR เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศไทย" นายณัฐม์กล่าว

อีวี-ดิจิทัลเบอร์ต้นโลกแห่งมา

นายณัฐม์กล่าวว่า ที่ผ่านมามีหลายสาขาที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นในการดึงดูดการลงทุน และเป็นผู้นำระดับภูมิภาค อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการดึงดูดการลงทุนด้านอีวีที่กำลังไปได้ดี หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล บริษัทชั้นนำใช้ไทยเป็นฐานหลักในภูมิภาค อาทิ หัวเว่ย, ะโกลต้า และล่าสุดแอมะซอน เว็บ เซอร์วิส ประกาศลงทุนกิจการค้าค้า เช่นเตอร์ และคลาวด์ เซอร์วิส ไทยมูลค่าสูงถึง 1.9 แสนล้านบาท ในระยะ 15 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่ไทยต้องพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต อาทิ บุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ บุคลากรด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเอพีทีเอ ที่กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่ง

มติชน ออนไลน์ Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,200	Section: First Section/หน้าแรก วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566 ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396 หน้า: 1(บน), 6	
	Col.Inch: 195.57 Ad Value: 234,684 PRValue (x3): 704,052 ศิลปิน: ชาว-ต้า	
	หัวข้อข่าว: แยมชัวร์รายจ่ายขึ้นค่าไฟอีก	

กระบวนการเจรจาซื้อขายพลังงานด้วย

อุศฯ-คลังเสียงแตกแบคอีวี

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการ (กรม) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (รถอีวี) ในประเทศ มีมาตรการสำคัญคือต้องมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพราะแบตเตอรี่ถือเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ช่วยทำให้ราคาแบตเตอรี่ถูกลง มาตรการดังกล่าวควรต้องออกมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 แต่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีปี 2566 ก็ยังไม่มีความคืบหน้า เรื่องดังกล่าวเกิดจากความแตกต่างทางความคิดระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวคิดต้องการให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยก่อน จึงจะได้รับมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล ขณะที่กระทรวงการคลังต้องการใช้มาตรการคล้ายคลึงกับมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าคือ ระยะแรกสนับสนุนให้นำเข้าด้วยการลดภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อ 0% จากปัจจุบัน 8% และมาตรการให้เงินอุดหนุนโดยตรงต่อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า แต่จะถูก แบตเตอรี่ปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงจะได้รับเงินอุดหนุนมากกว่าปล่อยกระแสไฟฟ้าต่ำกว่า เพื่อให้ราคาของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าค่าลงกระตุ้นการสร้างนิคมของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพราะราคาของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า คิดเป็นมากกว่า 50% ของราคารถยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน

รอ'รองพษ์'เคาะหั่นเสียโอกาส

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ผู้นำเข้าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐ มีเงื่อนไขว่า จะต้องเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า ปีที่สามของมาตรการจะต้องมีการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนสองเท่าของการนำเข้าที่ผ่านมา ปีที่สี่จะต้องผลิตเพิ่มเป็นสามเท่า ขณะนี้ถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ เพราะหากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไม่เกิดขึ้นในประเทศหรือเกิดขึ้นช้าๆ ไทยอาจเสียโอกาสให้กับประเทศอื่น เช่น อินโดนีเซีย เป็นต้น การจะมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาด 8-16 จิกะวัตต์ต่อชั่วโมง (GWh) จะต้องมีความ

รถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 1 แสนคันต่อปีขึ้นไป เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุน ยอดของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ณ เดือนมกราคมที่ผ่านมา อยู่ที่ 3.7 หมื่นคัน

"การตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ในการตัดสินใจผลักดันมาตรการสนับสนุนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศหรือไม่ อย่างไร" แหล่งข่าวกล่าว

เผยมติกรม.สนับสนุนใช้รถอีวี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรม.ได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์อีวี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สาระสำคัญคือ รถยนต์อีวีราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีเป็นรถยนต์นำเข้าจะได้รับส่วนลดภาษีนำเข้าสูงสุด 40% ตั้งแต่ปี 2565-2566 และลดภาษีสรรพสามิตรถอีวี ลงเหลือ 2% จากปกติ 8% รวมถึงได้รับเงินอุดหนุนจากรถยนต์อีวีจากรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2565-2566 กรณีรถยนต์อีวีแบตเตอรี่ขนาดไม่เกิน 30 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง จะได้รับเงินอุดหนุนคันละ 7 ล้านบาท และรถยนต์อีวีขนาดแบตเตอรี่ มากกว่า 30 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับเงินอุดหนุนคันละ 1.5 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนรถยนต์อีวีราคาขายมากกว่า 2-7 ล้านบาท จะได้รับลดภาษีนำเข้า โดยอัตราสูงสุดไม่เกิน 20% ตั้งแต่ปี 2565-2566 และลดภาษีสรรพสามิตลงเหลือ 2% จากปกติ 8% ตั้งแต่ปี 2565-2568 กรณีรถกระบะอีวีราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท จะลดภาษีสรรพสามิตลงเหลือ 0% และอุดหนุนราคารถยนต์คันละ 1.5 ล้านบาท กรณีผลิตในประเทศและมีขนาดแบตเตอรี่ 30 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2565-2568

กสิกรายี่ห้อท่องเที่ยวค้นจัดพีโค3.7%

นายอภิสิทธิ์ ศิลปะชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า จากภาคการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะขยายตัวได้ 3.7% ใกล้เคียงกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินไว้ รวมถึง ธปท.ได้ปรับตัวเลขนักท่องเที่ยวปี 2566 เพิ่มขึ้นจากเดิม 22 ล้านคน เป็น 25.5 ล้านคน และปี 2567 อยู่ที่ 34 ล้านคน โดยมองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะมากขึ้นช่วงปลายปี หากดูตัวเลขล่าสุดมีนักท่องเที่ยว

เที่ยวเข้าไทยในปี 2565 ที่มีจำนวนถึง 11.15 ล้านคน เดือนธันวาคม 2.24 ล้านคน สัดส่วนนี้มีคนจีนเพียง 1 แสนคน เมื่อนำตัวเลขนักท่องเที่ยวจำนวนดังกล่าวเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2562 พบว่าเพิ่มขึ้นถึง 57% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในปี 2562 และเห็นว่าเศรษฐกิจไทยขณะนี้มีความเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวจะกลับมา อีกทั้งหากเงินบาทแข็งค่าเร็วขึ้นจะได้รับอานิสงส์มากขึ้น

"หลังเงินบาทแข็งค่าเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 และอนุญาตให้คนต่างชาติเดินทางได้ 20 ประเทศทั่วโลก รวมประเทศไทย จึงคาดการณ์ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวปี 2566 ที่ 30 ล้านคน จะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบกลับมาเป็นบวก 6.1 พันล้านบาทหรือสุทธิ" นายอภิสิทธิ์กล่าว และว่า ส่วนภาคส่งออกอาจจะเหนื่อยมากขึ้น จากค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วขึ้น อีกทั้งฐานสูงจากปีก่อน แต่ไทยจะส่งออกไม่ทุกตลาด ในภาพรวมดีแต่ตัวเลขส่งออกทั้งหมดปี 2567 จะเบาบางลง การส่งออกจะคงเดิมขึ้น

จับตา4ปัจจัยเสี่ยงกศค.แล้ว

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า สำหรับปัจจัยต้องติดตามและเป็นความเสี่ยงคือ 1.การคว่ำบาตรของนานาประเทศต่อรัสเซีย จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ต้องรอดูผลลัพธ์ว่าจะเป็นอย่างไร 2.เงินบาทค่าขาดไหลเข้าไทยในตลาดหุ้น ตลาดอสังหาริมทรัพย์ (อสัง.) อย่างมาก ช่วงนี้ ปัจจุบันเปอร์เซ็นต์ที่นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นไทยเท่ากับปี 2561 ที่ 30.5% ขณะที่ตลาดบอนด์มีนักลงทุนถือบอนด์ระยะสั้นปรับตัวขึ้นมากสะท้อนการเข้ามาเก็งกำไร จึงต้องติดตามการไหลออกเช่นกัน 3.การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีแนวโน้มแตะระดับถึง 1.75% มีโอกาสสูง เพราะเงินเฟ้อยังอยู่เหนือกรอบเป้าหมายของ ธปท. ที่ 1-3% แต่โดยรวมทั้งปีนี้ เงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงในกรอบเป้าหมายหรืออยู่เหนือกรอบเป้าหมายที่ 3% แต่ถือว่าไม่กระทบจากเงินควบคุมไม่ได้ และอีกปัจจัยคือ ธปท.ปรับอัตรานำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ (FIDF) ในอัตราปกติที่ 0.46% จากที่ลดไว้ที่ 0.23% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 อัตราที่ต่ำกับเป็นตัวเสริมเทียบกับการขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้ง อีกทั้ง ธปท.ยังคงให้น้ำหนักเรื่องการเงินตัวของเศรษฐกิจไทย ขณะเดียวกันต้องดูเรื่องหนี้ครัวเรือนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 86.8% ถือว่าสูงขึ้นมาช่วงเกิดโควิด

มติชน ครบเช้า

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16396

Col.Inch: 195.57 Ad Value: 234,684

หน้า: 1(บน), 6

PRValue (x3): 704,052

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แยมชาว์รายจ่อขึ้นค่าไฟอีก

79% แม้จะลดลงจากช่วงพีคระหว่างเกิดโควิด เคยทำตัวเลขสูงสุดที่ 90% แต่การขึ้นดอกเบี้ย ทุกๆ 0.25% จะเพิ่มหนี้ให้กับคนที่เป็นหนี้ และ 4.การเลือกตั้ง เป็นปัจจัยหนึ่งว่าช่วงเวลาเลือกตั้งประชาชนคาดหวังให้เศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไป

ลุ้นใช้เที่ยวด้วยกัน'วาเลนไทน์'

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 3,946 ล้านบาท เพื่อแบ่งใช้ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 5.6 ล้านสิทธิหรือห้องพัก ด้วยงบประมาณ 2,016 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ จะใช้ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของ ตลาดในประเทศและตลาดต่างชาติ เมืองต้น คัดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะสามารถเปิด ให้ลงทะเบียนรับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 จะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่นอน จะในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ถือเป็นวันวาเลนไทน์ได้เลยหรือไม่ ยังต้องขอหารือร่วมกับธนาคารกรุงไทย อีกครั้งก่อน เพราะต้องดูความพร้อมของระบบ ที่ใช้ในการลงทะเบียนด้วย" นายพิพัฒน์กล่าว นายพิพัฒน์กล่าว ว่า รายละเอียดโครงการ

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 รัฐบาลจะสนับสนุน ค่าที่พักให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ ห้องต่อคืน สูงสุด 5 ห้องหรือสิทธิ คูโปง อีเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้จ่ายในวันที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ร้านอาหาร ร้านนวด จำนวน 600 บาทต่อ วัน จำนวน 5 สิทธิ และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เหมือนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ที่ ต้องการให้เกิดการใช้จ่ายอุปสงค์ทางเศรษฐกิจ ในภาคการท่องเที่ยว รวมถึงช่วยลดภาระต้นทุน การเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนด้วย

ททท.เล็งปรับเป้ารายได้ท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ภายใน สัปดาห์นี้ ททท.จะประชุมระดับผู้บริหาร เพื่อ ประเมินสถานการณ์ในภาคท่องเที่ยวปัจจุบัน ปรับ เพิ่มเป้าหมายรายได้ท่องเที่ยวของปี 2566 จากเดิม กำหนดเป้ารายได้ท่องเที่ยวรวมไว้ที่ 2.38 ล้าน ล้านบาท หรือคิดเป็นการฟื้นตัวในสัดส่วน 80% เทียบกับปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 มีรายได้อยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท รวมถึงวางแผนการใช้เงินงบประมาณที่เหลือจากก้อน 3,946 ล้านบาท เพื่อ ใช้ในโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป